

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด Kaset Phattana Industry Co., Ltd.



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7

- มิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
- มิติการสร้างตราสินค้า (Branding)
- มิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)



คุณวราภรณ์ หยกอุบล
กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2523 โดยคุณวราภรณ์ หยกอุบล เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเกษตรพัฒนาของครอบครัวหยกอุบล ผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรรายแรกๆ ของเมืองไทย ซึ่งในส่วนของบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเกี่ยววนวดข้าว เครื่องนวดข้าว และเครื่องเกี่ยวพืชที่ปลูกเป็นแถว ช่วยให้เกษตรกรประหยัดระยะเวลา และใช้จำนวนคนในการเก็บเกี่ยวน้อยลง มีการพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน ด้วยสินค้ามีราคาไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงมีการให้บริการดี ทำให้เกษตรกรเกิดการบอกต่อถึงคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัทอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และขยายไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จเกิดขึ้นจากความสามารถ และพลังแห่งความเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ความโดดเด่น

บริษัทมีความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) จากการมีแนวทางพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงความต้องการ และปัญหาของลูกค้า รวมถึงสภาพพื้นที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังสร้างหลักประกันให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าแต่ละรุ่นของบริษัทว่าจะสามารถทำการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่หรือทิ้งของเก่า และมีระบบการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีความโดดเด่นในมิติการสร้างตราสินค้า (Branding) ด้วยการเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเกี่ยววนวดข้าว นวดข้าว และเกี่ยวพืชที่ปลูกเป็นแถวในชื่อของเกษตรพัฒนาจนเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับของเกษตรกรทั้งภายในประเทศ และสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นับเป็นการยกระดับและเผยแพร่ชื่อเสียงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรของไทยไปสู่สากล

บริษัทยังมีความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าขายพืชผลทางการเกษตร ไม่มีพื้นฐานด้านช่างเทคนิค หรือวิศวกรรมมาก่อน แต่สามารถก้าวสู่การเป็นนักอุตสาหกรรมด้านจักรกลทางการเกษตรด้วยความมุ่งมั่น ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ